

Hiện đại hóa công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Nhằm đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, từ quý III/2019, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Thái Bình chính thức áp dụng các dịch vụ công trực tuyến cho các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần tạo thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị khi giao dịch với hệ thống KBNN; đồng thời, tạo tiền đề hướng tới Chính phủ điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.



Cán bộ Phòng Kế toán Nhà nước (Kho bạc Nhà nước Thái Bình) thực hiện kiểm soát chi qua dịch vụ công trực tuyến.

KBNN Thái Bình cho biết: Việc thực hiện bằng giao dịch điện tử thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của KBNN không những bảo đảm sự công khai, minh bạch về thủ tục hành chính trong quá trình kiểm soát mà còn tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách có thể gửi được hồ sơ 24/7. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, các đơn vị có thể sử dụng dịch vụ công trực tuyến của KBNN để gửi các chứng từ chi NSNN mà không cần phải trực tiếp đến KBNN, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đến hết tháng 10/2020, toàn tỉnh có 1.297/1.303 đơn vị sử dụng NSNN sử dụng dịch vụ công trực

tuyến để giao dịch với hệ thống KBNN, đạt 99%. Quá trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến của ngành Kho bạc đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp các đơn vị sử dụng NSNN thực hiện chuyển, gửi hồ sơ thanh toán và nhận kết quả kiểm soát chi NSNN nhanh chóng, chính xác. Tuy nhiên, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến lại tạo áp lực đối với đội ngũ cán bộ giao dịch của hệ thống KBNN. Bởi ngoài việc kiểm soát về độ chính xác, logic của chứng từ còn phải bảo đảm quy định về thời gian đối với kiểm soát hồ sơ nhất là đối với các hồ sơ thông thường tối đa chỉ 1 ngày làm việc.

Bà Nguyễn Thị Minh Đức cho biết thêm: Đến ngày 30/10, trên địa bàn tỉnh có 292 đơn vị giao dịch tại KBNN Thái Bình với trung bình khoảng 300 chứng từ giao dịch/ngày, trong khi đó số lượng kế toán viên chỉ có 17 người nên áp lực trong quá trình kiểm soát rất lớn. Trước yêu cầu nhiệm vụ và áp lực triển khai dịch vụ công trực tuyến, Phòng Kế toán nhà nước luôn nêu cao tinh thần học hỏi, chú trọng nghiên cứu quy trình nghiệp vụ, xây dựng quy trình hướng dẫn chi tiết phương pháp kiểm soát và ghi chép cho đơn vị, trong đó có hướng dẫn cụ thể cho đơn vị trong việc ghi chép một số mẫu biểu theo đúng quy định

của Bộ Tài chính; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, động viên cán bộ, nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, gắn bó với đơn vị, phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

Bà Nguyễn Thị Hải, Phó Giám đốc KBNN Thái Bình cho biết: Để bảo đảm hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN vận hành thông suốt, hiệu quả, đáp ứng kịp thời yêu cầu giao dịch thanh toán ngày càng tăng cao, thời gian tới, KBNN Thái Bình tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp kỹ thuật bổ sung hạ tầng của hệ thống, nâng cấp cấu hình của máy chủ, hệ thống server, tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát của hệ thống. Bên cạnh đó, KBNN Thái Bình thường xuyên tuyên truyền các đơn vị sử dụng NSNN biết về tầm quan trọng của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến được đăng tải trên Cổng dịch vụ công KBNN và không gian mạng google drive, qua đó có thể chủ động tải về và tự xử lý khi gặp vướng mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, KBNN Thái Bình còn tăng cường tập huấn quy trình nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, nhân viên xử lý công việc bảo đảm đúng quy trình nghiệp vụ một cách chính xác và nhanh chóng.

MINH HƯƠNG

ĐẾN NAY, HỆ THỐNG KBNN ĐÃ TÍCH HỢP 7 LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ TẦM SUẤT GIAO DỊCH LỚN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA, GỒM:

- Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN;
- Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN;
- Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN;
- Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp;
- Thủ tục đăng ký, mở và sử dụng tài khoản;
- Thủ tục ghi thu, ghi chi vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài;
- Thủ tục tất toán tài khoản KBNN.

ĐẾN NGÀY 31/10/2020:

- KBNN Thái Bình đã thực hiện kiểm soát thanh toán chi thường xuyên 8.728 tỷ đồng, trong đó ngân sách địa phương theo dự toán là 6.490 tỷ đồng; kiểm soát thanh toán chi đầu tư xây dựng cơ bản 3.909 tỷ đồng, đạt 76% kế hoạch vốn;
- Thông qua dịch vụ công trực tuyến, KBNN Thái Bình đã yêu cầu 65 môn thanh toán bổ sung các hồ sơ cần thiết; đồng thời thực hiện từ chối thanh toán 3 môn với số tiền gần 1 tỷ đồng.

QUỲNH PHỤ

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới



Người dân xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) trồng hoa phát triển kinh tế gia đình.

Việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại huyện Quỳnh Phụ những năm qua đã thu được nhiều kết quả, góp phần tích cực thúc đẩy chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương và làm thay đổi toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: Để triển khai cuộc vận động, MTTQ huyện đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, lấy tuyên truyền, hướng dẫn, vận động nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu trong triển khai thực hiện. Trong tuyên truyền, chú trọng phổ biến 5 nội dung cuộc vận động, ở mỗi nội dung đều phát động bằng các phong trào cụ thể. Điển hình, với nội dung đoàn kết tham gia phát triển kinh tế có các phong trào như: nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn thể giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; lao động giỏi,

lao động sáng tạo... Hàng hái tham gia các phong trào, nhân dân ở các khu dân cư đều tích cực giúp nhau sản xuất, mở rộng ngành nghề, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất... Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,24% (năm 2016) xuống còn 2,38% (năm 2020), tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 3,30% (năm 2016) xuống còn 3,12% (năm 2020). Trong 5 năm 2016 - 2020, quỹ vì người nghèo hai cấp vận động được hơn 9,6 tỷ đồng đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 785 căn nhà đại đoàn kết... Bà Chu Thị Tảng, Trưởng thôn Hiệp Lực (xã An Khê) cho biết: Thực hiện nội dung đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nhân dân trong thôn đã tích cực hỗ trợ nhau về vốn dưới nhiều hình thức như cho vay, bán hàng trả chậm, vào tổ tiết kiệm, vào phường vừa khai thác được nguồn vốn tại chỗ đầu tư cho phát triển sản xuất vừa nâng cao ý thức tiết kiệm tiêu dùng trong nhân dân. Bên cạnh đó, bà con còn giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, tìm, tạo việc làm cho con em trong thôn. Vì vậy, những năm gần đây, trong thôn không còn hộ đói, số hộ nghèo theo rà soát năm 2020 còn 14/553 hộ, số hộ giàu và khá tăng lên.

Nội dung đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát huy truyền thống "Đến ơn đáp nghĩa" cũng được huyện phát động với nhiều phong trào cụ thể như: xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng xã hội học tập, cộng đồng học tập, uống nước nhớ nguồn... Đến nay, 100% thôn trên địa bàn huyện đã hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện hương ước, quy ước phù hợp với thực tế của từng địa phương. Việc cưới đã từng bước được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ, việc tang được tổ chức văn minh, tiết kiệm, một số hủ tục dần được loại bỏ. Năm 2020, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn huyện đạt 91,53%; có 87,93% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Roanh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ nhận xét: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đã tác động tích cực đến công tác giáo dục và đào tạo của huyện. Sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với các hoạt động văn hóa, giáo dục đã góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất trường học các cấp, nâng

chất lượng chăm sóc, giáo dục toàn diện ở các cấp học. 100% số xã trong huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT đạt trên 90%.

Ông Phạm Văn Vịnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết thêm: Đối với các nội dung khác, huyện Quỳnh Phụ đều xuất hiện các phong trào, mô hình điển hình của tỉnh như khu dân cư thôn Bồ Trang (Quỳnh Hoa) là mô hình điển hình về bảo vệ môi trường; họ giáo thôn Đông Châu (Quỳnh Ngọc), tổ tự quản về an ninh trật tự - an toàn giao thông tại bến dò Lộng Khê (An Khê) là mô hình điển hình về bảo đảm an ninh trật tự; dòng họ Lê (thôn Vinh Lỗ, xã An Vũ) mô hình điển hình về không ma túy... Công tác triển khai thực hiện cuộc vận động đã tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của cấp ủy đảng các cấp và sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Để cuộc vận động tiếp tục đi vào đời sống, theo ông Phạm Văn Vịnh, thời gian tới MTTQ huyện sẽ tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh để ra các chủ trương phù hợp với thực tế của huyện. Phát huy cao nhất vai trò chủ thể của người dân và sức mạnh cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các ngành, địa phương trong thúc đẩy xây dựng các hình thức tổ chức sản xuất, liên kết sản xuất, hình thành nhiều hơn các vùng sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao thu nhập cho người dân hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

TRỊNH CƯỜNG

Anh Đỗ Mạnh Hùng, thôn Nhạo Sơn, xã Thụy Sơn (Thái Thụy) sinh năm 1991 nhưng đến nay đã có trong tay cơ ngơi trị giá hàng tỷ đồng. Có được thành công đó không chỉ bởi sự đam mê mà còn là tình yêu, mong muốn được làm giàu và cống hiến xây dựng quê hương.

Hơn 9 năm học tập và sinh sống ở các tỉnh phía Nam đã cho anh Hùng có được mức thu nhập ổn định. Tuy nhiên, khi tham quan nhiều mô hình nuôi con đặc sản như cá sấu, đà điểu, lợn rừng và tìm hiểu thị trường, khả năng thích nghi của từng con vật với môi trường ngoài miền Bắc, anh lại mong muốn trở về quê hương và thực hiện ước mơ làm giàu của mình. Năm 2012, anh và gia đình dốc hết vốn liếng thuê đất đầu tư làm trang trại với diện tích hơn 2ha, ban đầu chỉ nuôi gia cầm nhưng do kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi còn hạn chế nên đàn vật nuôi bị dịch bệnh, thiệt hại lớn. Anh Hùng chia sẻ: Dù thất bại ngay lần chăn nuôi đầu tiên nhưng tôi vẫn kiên định con đường mình đã chọn. Tôi lên mạng tìm hiểu kiến thức chăn nuôi, chủ động tìm tới nhiều trang trại ở các tỉnh, thành để học hỏi kinh nghiệm với mong muốn tìm ra một đối tượng vật nuôi phù hợp, có sức đề kháng tốt, dễ chăm sóc, chi phí thức ăn thấp và dễ tiêu thụ. Tháng 7/2013, tôi quyết định mua 25 đôi lợn rừng Thái Lan thuần chủng về nuôi và nhân giống. Ngoài việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi, tôi chủ động lựa chọn loại thức ăn, thay đổi khẩu phần thức ăn theo từng bữa, tận dụng tối đa nguồn thức ăn thô, xanh tự nhiên để giảm chi phí sản xuất và bảo đảm chất lượng thịt ngon. Sau hơn một năm, tôi mở rộng quy mô trang trại nuôi hàng trăm con lợn rừng thuần chủng cho chất lượng thịt tốt.

Theo anh Hùng, hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại lợn, song lợn rừng Thái Lan là vật nuôi có nhiều ưu việt. Thức ăn của chúng 95% là thức ăn xanh nên tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Hơn nữa,

Trở thành tỷ phú nhờ nuôi lợn rừng



Trang trại của anh Hùng được đầu tư bài bản.

đây là giống lợn có sức đề kháng tốt, tỷ lệ thịt nạc cao nên khi bán giá thành sản phẩm sẽ cao hơn các giống khác. Để có được những con lợn rừng khỏe mạnh, người nuôi phải tuân thủ đúng các quy trình phòng, chống bệnh cho đàn lợn. Từ một tuần đến 10 ngày sẽ phun khử trùng chuồng trại một lần, tiêm vắc-xin cho lợn theo ngày tuổi và theo chu kỳ, 4 tháng sẽ tiêm nhắc lại vắc-xin phòng bệnh tai xanh và lở mồm long móng.

Không chỉ có phương pháp riêng tạo ra khẩu phần ăn phù hợp với đàn lợn, anh Hùng còn chọn lọc 50 con lợn rừng bố mẹ có gen gốc thuần chủng để nhân giống. Hiện tại, trang trại của anh nuôi 500 con lợn rừng Thái Lan thuần chủng. Với giá bán trung bình khoảng 200.000 - 250.000 đồng/kg, mỗi năm anh thu gần 900 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Chỉ sau 3 năm đầu tư, đến nay trang trại của anh được hoàn thiện với tổng diện tích 3ha với hệ thống vườn - ao - chuồng bố trí khoa học và hệ thống xử lý chất thải không gây ô nhiễm môi trường.

Cùng với nuôi lợn rừng, anh Hùng còn trồng cây ăn quả, nuôi các loại cá

truyền thống như cá trắm, cá chép. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh có nguồn thu hơn 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, anh còn thu mua, bao tiêu một số nông sản cho nhiều hộ dân, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Anh Hùng cho biết thêm: Hiện nay, trang trại của tôi không chỉ cung cấp lợn thịt mà còn bán lợn giống. Khi có khách hàng ở xa, tôi kết hợp giao hàng của trang trại và quảng bá các sản phẩm của các hộ dân trên địa bàn xã làm ra. Nhờ vậy, tôi đã tạo được mối liên kết giữa các hộ chăn nuôi với nhau, đáp

ứng được nhu cầu, số lượng đơn hàng của khách hàng trong và ngoài tỉnh.

Gác lại những hoài bão của tuổi trẻ lập nghiệp xa quê để trở về làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, anh Đỗ Mạnh Hùng là tấm gương tiêu biểu cho thế hệ thanh niên trẻ với khát vọng vươn lên làm giàu. Không chỉ nỗ lực trong phát triển kinh tế, anh Hùng luôn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, ủng hộ xây dựng nông thôn mới, được cấp ủy, chính quyền địa phương, các hộ đoàn thể biểu dương, khen thưởng.

TIẾN ĐẠT



Mô hình chăn nuôi lợn rừng đem lại cho anh Hùng thu nhập hơn 900 triệu đồng/năm.